

ของขวัญสุดพิเศษจากสายการบินลูฟท์ฮันซ่าและบัตร เครดิตมาสเตอร์การ์ด

- ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกับตั๋วชั้นเฟิร์สคลาสทุกใบที่ซื้อด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด
- ฟรีกระเป๋าเดินทาง ริโมว่า (Rimowa) สำหรับทุกการจองเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Lufthansa Private Jet ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด



ลูกค้าของสายการบินลูฟท์ฮันซ่า เมื่อซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสสามารถร่วมเดินทางสุดพิเศษกับเพื่อนอีกหนึ่งท่านได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อลูกค้าซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดผ่านทางเว็บไซต์จะได้ตั๋วชั้นหนึ่งอีกใบฟรี โดยทำการจองได้ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2556 นี้ สำหรับตั๋วที่จะเดินทางระหว่าง 21 สิงหาคม 2556 – 31 มกราคม 2557*

ผู้โดยสารจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุดเมื่อบินกับชั้นเฟิร์สคลาสของสายการบินลูฟท์ฮันซ่า บริการชั้นเฟิร์สคลาสของทางสายการบินเพิ่งได้รับการจัดลำดับห้าดาวจากสกายแทรค โดยเราเสนอบริการระดับพรีเมียมทั้งบนเครื่องและภาคพื้นดิน ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ เฟิร์สคลาสเทอร์มินอล ที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หรือห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสจากสนามบินทั่วโลก พร้อมเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายที่ครอบคลุมและโดดเด่นในบรรยากาศพิเศษและผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางธุรกิจหรือส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีบริการรับส่งไปยังเครื่องบินโดยรถลิมุซีนและบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่สนามบินหลายแห่งในโลกเพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์ในการเดินทางที่ผู้โดยสารจะได้รับจะราบรื่นตลอดการเดินทาง บนเครื่องบินผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับชั้นเฟิร์สคลาสที่เงียบสงบและอาหารจากเชฟมีชื่อจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลกที่จะมาสร้างสรรค์เมนูอร่อยที่จะรับประกันประสบการณ์การรับประทานอาหารที่พิเศษเหนือฟากฟ้า

ลูกค้าสามารถรวมการเดินทางชั้นหนึ่งของพวกเขาไปกับตั๋วเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวของลูฟท์ฮันซ่าเพื่อรับประสบการณ์การเดินทางที่ไร้รอยต่อที่ดีที่สุด ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ลูกค้าที่เดินทางกับเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว Lufthansa Private Jet โดยชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด จะได้รับกระเป๋าเดินทางริโมว่า (Rimowa) ฟรี

ตั้งแต่เริ่มให้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในปี 2005 สายการบินลูฟท์ฮันซ่าก็สามารถที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่และนำเสนอบริการพิเศษแก่ลูกค้าระดับพรีเมียม Lufthansa Private Jet ให้คุณสามารถบินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมากกว่า 1,000 จุดหมายปลายทางในทวีปยุโรป, ทวีปอเมริกาและรัสเซียรวมทั้งการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อทั้งไปและกลับจากเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในชั้นเฟิร์สคลาสกับสายการบินลูฟท์ฮันซ่าหรือสายการบินสวิสที่มาต่อเครื่องที่สนามบินในแฟรงค์เฟิร์ต, มิวนิกและซูริค บนภาคพื้นดินผู้โดยสารจะเพลิดเพลินไปกับบริการระดับวีไอพีและจะได้ใช้บริการห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสที่สนามบินต้นทางและปลายทางอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.lufthansa.com/th/en/first-class-offer และ <http://www.lufthansa-private-jet.com>

* ส่วนลดนี้สำหรับค่าตัวเท่านั้น โดยค่าภาษีและค่าบริการสนามบินจะเก็บที่ตัวแต่ละใบ ผู้โดยสารต้องเดินทางด้วยกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลูฟท์ฮันซ่าให้บริการเที่ยวบินไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ และ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ทุกวัน โดย 3 เที่ยวบินสามารถเชื่อมเส้นทางต่อไปยังนครโฮจิมินห์ และอีก 4 เที่ยวบินสามารถเชื่อมเส้นทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ เส้นทางบินดังกล่าวทำให้สายการบินลูฟท์ฮันซ่าถือเป็นสายการบินยุโรปชั้นนำที่ให้บริการในภูมิภาคนี้ ด้วยเที่ยวบินเชื่อมต่อที่มากที่สุดไปสู่และจากทวีปยุโรป รวมทั้งไปสู่เมืองสำคัญอีกสองเมืองภายในภูมิภาค

เกี่ยวกับสายการบินลูฟท์ฮันซ่า

กลุ่มบริษัทสายการบินลูฟท์ฮันซ่า เป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนเต็มรูปแบบ ที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศในแบบต่างๆ ทั้งการเป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ การขนส่งสินค้าและพัสดุ การให้บริการอาหารบนเครื่องบิน การซ่อมบำรุงและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอากาศยาน สายการบินลูฟท์ฮันซ่าเป็นหนึ่งในสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยบริการเส้นทางบินสู่ 218 จุดหมายปลายทางใน 82 ประเทศทั่วโลก จากสนามบินแฟรงค์เฟิร์ตและมิวนิก ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกลูฟท์ฮันซ่าบินสู่ 20 จุดหมายปลายทางใน 8 ประเทศ โดยมีเที่ยวบินทั้งหมด 172 เที่ยวบินต่อสัปดาห์สำหรับการเดินทางจากเอเชีย-แปซิฟิกไปยุโรป ลูฟท์ฮันซ่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลอันซ์ซึ่งได้พัฒนาจนเป็นหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรทางการบินที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรมในปัจจุบันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ www.lufthansa.com